



มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 29 พฤศจิกายน 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14872

หน้า: 1 (ล่าง), 3

Col.Inch: 31.14 Ad Value: 34,254

PRValue (x3): 102,762

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กองปราบลุยฝังถัง'เกษตร-นมินทร์' ยาเสพติดเคลื่อนเจอฉีมน่วงนัยร้อย

กองปราบลุยฝังถัง 'เกษตร-นมินทร์' ยาเสพติดเคลื่อนเจอฉีมน่วงนัยร้อย

กองปราบฯจับมือ ป.ป.ส.จับฝังถัง ยานเกษตร-นมินทร์ นักเที่ยว กว่า 500 คน (อ่านต่อหน้า 3)

ต่อจากหน้า 1
ลุยฝังถัง

เมื่อเวลา 02.30 น. วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ต.อ.จรุญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บังคับการปราบปราม (รอง ผบก.ป.) พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธงชัย อยู่เกษ ผู้กำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม (ผกก.1 บก.ป.) นำกำลังเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปราม พร้อมด้วยกองกำกับการสนับสนุน และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เข้าตรวจค้นสถานบันเทิงนาซ่าฟับ ตั้งอยู่ถนนประเสริฐมนูกิจ (เกษตร-นมินทร์) แขวงและเขตลาดพร้าว กทม.

จากการตรวจค้นภายในสถานบันเทิงดังกล่าวพบมีนักท่องเที่ยวทั้งชายและหญิงกว่า 500 คน กำลังสนุกสนานตามจังหวะเสียงเพลงที่ตั้งกระหึ่ม เจ้าหน้าที่จึงสั่งให้ปิดเพลงและเปิดแสงไฟสว่าง เพื่อขอตรวจสภาพภายในรวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งหมด ด้วยการจัดแบ่งแยกนักเที่ยวชายและหญิงออกเพื่อตรวจบัตรประชาชน และตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด

เบื้องต้นจากการตรวจค้นภายในฝังถังดังกล่าวเจ้าหน้าที่พบยาไอซ์ ยาเค และยาอี จำนวนมาก ซุกซ่อนใส่ถุงขนาดเล็กและแบ่งกึ่งเงินสด 20 บาท ทั้งกระจายตามพื้นที่ต่างๆ ภายในฝัง เจ้าหน้าที่จึงเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน และได้ตรวจวัดปริมาณทั้งชายและหญิงทั้งหมด พบมีปัสสาวะสีม่วงรวมกว่า 100 คน จึงได้ควบคุมตัวไว้ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามนำตัวผู้ต้องหา และของกลางส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.โคกคราม ดำเนินคดีต่อไป

ต่อมาเวลา 11.00 น. พ.ต.อ.อภิวัชร ไชยศรีสุทธิ ผกก.สน.โคกคราม กล่าวว่า ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัววัยรุ่นทั้งชายและหญิงที่มีปัสสาวะสีม่วงกว่า 100 ราย มาเก็บปัสสาวะ เพื่อหาชนิดของสารเสพติดว่าเป็นยาเสพติดชนิดไหน เนื่องจากพบว่าสถานบันเทิงดังกล่าวมีสารเสพติดซุกซ่อนหลายชนิด จะส่งตัวอย่างปัสสาวะไปตรวจที่โรงพยาบาลตำรวจ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ จึงจะทราบผล

พ.ต.อ.อภิวัชรกล่าวอีกว่า ขณะนี้ได้ปล่อยตัววัยรุ่นทั้งหมดชั่วคราวก่อน เนื่องจากต้องรอผลตรวจตัวอย่างปัสสาวะออกมาก่อน หากพบว่ามีความผิดก็จะเรียกบุคคลที่กระทำความผิดมารับทราบข้อกล่าวหาภายหลัง ส่วนการดำเนินการกับสถานบันเทิงดังกล่าว ได้สั่งการให้ปิดชั่วคราว และจะมีการตรวจสอบว่าสถานบันเทิงดังกล่าวมีการขออนุญาตให้เปิดบริการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ หลังจากนั้นจะเรียกเจ้าของสถานบริการมาสอบปากคำ เบื้องต้นทางเจ้าของสถานบันเทิงยังไม่ได้ติดต่อมาทางเจ้าหน้าที่

พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) เปิดเผยว่า จะไม่มีการอ้อมลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา สำหรับกรณีดังกล่าว หากพบว่าเป็นการปล่อยปละละเลย ผช.น.มีชั้นตอนลงโทษทางวินัยกับตำรวจท้องที่นั้นๆ อย่างชัดเจนอยู่แล้ว แต่ทั้งนี้จะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง และจะเรียกตำรวจ สน.โคกคราม เข้ามาชี้แจงข้อมูลในการบูรณาการเข้าจับกุมร่วมกับหน่วยงานอื่น

พล.ต.ท.สุทธิพงษ์กล่าวยอมรับว่า เป็นเรื่องยากในการปฏิบัติ เพราะที่ผ่านมามีการกำชับและเข้มงวดในการตรวจตราตามสถานบันเทิงอยู่แล้ว ส่วนข้อมูลที่มีการระบุว่า สถานบันเทิงแห่งนี้เปิดมาเป็นระยะเวลานาน และมักจะเปิดเกินเวลานั้น อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด คาดว่า จะใช้เวลาอีกระยะ